



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๒๗๐๑/๕๗๙

วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ได้จัดตั้งศูนย์รับร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางช่องทาง Social Network และช่องทางอื่นๆ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย จึงขอรายงานผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) พร้อมได้แนบแบบรายงานสรุปข้อมูลสถิติดังต่อไปนี้

๑. สรุปตารางแสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ตารางสรุปสถิติประเด็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๑ กระบวนการยุติธรรม

๒.๒ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๒.๓ การร้องขอให้จ่ายหรือเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ การอนุมัติอนุญาต ฯลฯ จากเจ้าหน้าที่

๒.๔ การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเองของเจ้าหน้าที่

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

พันจ่าตรี

(สมควร ธรรมเสน)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

---

สืบเอก



( อวิรุทธิ์ ปันต่า )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

- อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....
- 

(ลงชื่อ)



( นายไชตชาย ลาชี )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

ตารางแสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

ประเด็นการร้องเรียนการทุจริต/ ประพฤติมิชอบ	จำนวน เรื่องร้องเรียน	สถานะดำเนินการ		หมายเหตุ
		อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว	
กระบวนกาญติธรรม	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การร้องขอให้จ่ายหรือเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติ หน้าที่ การอนุมัติ อนุญาต ฯลฯ จาก เจ้าหน้าที่	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องของ ตนเองของเจ้าหน้าที่	-	-	-	ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ที่มา : งานนิติกร สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ตารางสรุปสถิติประเด็นเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขตไทย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖: ( รอบ ๖ เดือน)

ประเด็นการร้องเรียน/ ประพฤติมิชอบ	ไตรมาส ๑			ไตรมาส ๒			ไตรมาส ๓			ไตรมาส ๔		
	ตุลาคม ๒๕๖๕	พฤศจิกายน ๒๕๖๕	ธันวาคม ๒๕๖๕	มกราคม ๒๕๖๖	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	มีนาคม ๒๕๖๖	เมษายน ๒๕๖๖	พฤษภาคม ๒๕๖๖	มิถุนายน ๒๕๖๖	กรกฎาคม ๒๕๖๖	สิงหาคม ๒๕๖๖	กันยายน ๒๕๖๖
กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	-	-						
การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ	-	-	-	-	-	-						
การร้องขอให้จ่ายหรือเรียก รับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การปฏิบัติหน้าที่ การอนุมัติ อนุญาต ฯลฯ จากเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-						
การเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้อง ของตนเองของเจ้าหน้าที่	-	-	-	-	-	-						
รวม	ไม่มี เรื่อง ร้องเรียน	ไม่มี เรื่อง ร้องเรียน	ไม่มี เรื่อง ร้องเรียน	ไม่มี เรื่อง ร้องเรียน	ไม่มี เรื่อง ร้องเรียน	ไม่มี เรื่อง ร้องเรียน						

หมายเหตุ : เครื่องหมาย (-) ไม่มีเรื่องร้องเรียน

สรุปผล : ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อมูล ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือน) -ไม่มีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ  
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขตไทย แต่อย่างใด

(ลงชื่อ)



ผู้รับรองข้อมูล

( นางสาวศิริวารินทร์ อุ่นเรือน )  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ